



Vancouver Board of Education

School District No. 39

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT

1580 West Broadway

Vancouver, B.C. V6J 5K8

Telephone: 604-713-5000

Fax: 604-713-5412

Thứ Sáu, 3 Tháng 2, 2017

Kính gửi Phụ huynh và nhân viên Sở Giáo Dục:

Thảm họa tại thành phố Quebec và những thay đổi về luật di trú tại Hoa Kỳ đã làm tôi suy nghĩ nhiều về cách ứng phó với vai trò một học khu công lập. Rất dễ hiểu, nhiều học sinh, phụ huynh và nhân viên có nhiều câu hỏi về tình hình đang xảy ra trong nước và trên thế giới. Mặc dầu những sự kiện này có thể xa xôi đối với một số người, nhưng thực tế mỗi người chúng ta đều bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp.

Năm 1971, Canada là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã chính thức tuyên bố đa văn hóa là chính sách của quốc gia. Tương tự, Sở Giáo Dục đã tự hào với chính sách chào mừng những khác biệt, đề cao công bằng và tương kính lẫn nhau. Chúng tôi đặt nặng giá trị vào sự đa dạng để tạo cho Sở Giáo dục là nơi học hỏi và làm việc tuyệt vời.

Qua những sự kiện gần đây, tôi cảm thấy, là một Thanh Tra Học khu, tôi có trách nhiệm đảm bảo là mọi người trong học khu chúng ta biết được sự quan trọng về các vị trí của Sở Giáo Dục Vancouver qua cách sáng tạo và gìn giữ một môi trường bao hàm và thân thiện cho tất cả học sinh, gia đình và nhân viên.

Tôi thường tự hào về cách mà học sinh và nhân viên luôn nhìn vào sự tương đồng trước các dị biệt và luôn tìm cách bao gồm những ai có vẻ khác biệt nhưng căn bản cũng là tương tự.

Trong tuần này, tôi có nghe qua từ một số phụ huynh, học sinh và nhân viên và cũng không ngoại lệ mỗi người đều nói lên sự lo lắng và quan tâm cho những em học sinh và gia đình đã bị ảnh hưởng bởi các sự kiện này. Tôi cảm ơn những người đã tìm đến với tôi. Qua những hành động như vậy cho thấy sự lo lắng và cảm thông để chúng ta đảm bảo là các học sinh cảm thấy an toàn và được tôn trọng.

Thông điệp chủ yếu của học khu là chúng ta tất cả đều là con người, do đó, chúng ta có trách nhiệm đối xử tử tế và kính trọng với mọi người chung quanh.

Là Thanh Tra Giáo Dục, tôi muốn kêu mời toàn cộng đồng Sở Giáo dục Vancouver về sự hợp tác của quý vị. Với kinh nghiệm giáo chức 25 năm, tôi luôn tìm các "cơ hội giảng dạy" và tôi tin rằng chúng ta tìm thấy một trong những cơ hội đó ngày hôm nay. Là phụ huynh và giáo chức, chúng ta có khả năng chung sức làm việc để tạo giá trị cho giới trẻ trở thành những người biết kính trọng, tử tế và cảm thông, biết chào đón và bảo vệ cộng đồng. Tôi hy vọng sự thảo luận cả ở trường và tại nhà sẽ chú trọng vào những giá trị làm Canada và hệ thống trường công lập là nơi đáng nhớ. Là Sở Giáo dục, chúng ta quyết tâm tiếp tục cung cấp sự an toàn và hỗ trợ cho các học sinh và gia đình thực sự cần trong lúc này.

Nay kính,

Scott Robinson

Thanh Tra Giáo Dục